



ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)

ตามที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน ๑ ราย คือ นายบุญเกื้อ สมนึก

ทั้งนี้ ให้บุคคลดังกล่าวแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ผู้สมัครซึ่งไม่สามารถมาแสดงตนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรให้มาแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันและเวลาอื่นได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์)

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)

รายละเอียดการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์
ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)

๑. การแสดงวิสัยทัศน์

การแสดงวิสัยทัศน์ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทราบข้อมูลและแนวคิดของผู้สมัครเพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการเสนอรายชื่อเป็นผู้ได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ให้ผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์แนะนำตนเองและเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปมีส่วนร่วมรับฟัง ร่วมเสนอประเด็นซักถามผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ และมีส่วนร่วมให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดดังนี้

๑.๑ กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์

นำเสนอแนวทางการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศภายใต้นโยบายและการกำกับของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑.๒ ระยะเวลาการนำเสนอ

แสดงวิสัยทัศน์ไม่เกิน ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามอีกไม่เกิน ๑๕ นาที

๑.๓ วัน เวลา และสถานที่แสดงวิสัยทัศน์

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์ต้องมารายงานตัวในเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ๖๐๔ ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒. การสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิฯ เข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ หลังจากแสดงวิสัยทัศน์แล้วเสร็จ ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม